


รายงานการประชุม 
คณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ สังกัด อบจ.พิษณุโลก 

ครั้งที่  ๘/๒๕๖๔ 
วันอังคารที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. 

ณ  ห้องประชุมสุพรรณกัลยา อาคาร ๑ ชั้น ๒ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก 

***************************** 
ผู้มาประชุม 

๑. นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก 
๒. นายธวัชชัย พ่ึงสมบัติ  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก 
๓. นางประนอม ทิวะพันธุ์  ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก 
๔. นายสุชาติ อินทับทิม  ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก 
๕. ว่าที่ ร.ต.วีรภัทร จีนด้วง  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก 
๖. นางสีไพร โกธรรม  ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก 
๗. นายอำนวย ตาวงค์   รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก 
๘. นางเวียงมาศ ธีระแนว  รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก 
๙.  นางอรัญญา เนตรผสม  หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
๑๐. นายอณุรัตน์ แก้วทองคำ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
๑๑. นายบัญชา พินิจอุปพันธ์ ผู้อำนวยการกองช่าง 
๑๒. นายวีรวัฒน ์ ปานแสง  เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
๑๓. นางสุวิมล เจริญพร  ผู้อำนวยการกองคลัง 
๑๔. นายสมบุญ บุญญเศรษฐโชติ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม, รก.ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข 
๑๕. นายวัทธิกร ขวัญจริง  ผู้อำนวยการกองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๑๖. นางวรางคณา จุลวรสกุลชัย ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน 
๑๗. นางสิริวรรณ บูรณสิงห์  ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
๑๘.  นายวินัย ศรีวงษา  ผอ.รร.บางกลางท่าวพิทยาคม (ผ่านระบบ Zoom) 
๑๙. นายอโณทัย บัวขัน   ผอ.รร.ศรีอินทราทิตย์พิทยาคม  
๒๐. ส.อ.ชูศักดิ์ เพชรกระจ่าง รก.ผอ.รร.กีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก 
๒๑. นายยศ  ชาติรังสรรค์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
๒๒. นางนนทสรวง ภู่หริย์วงศ์สุข หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 
๒๓. น.ส.สิริพร  นันท์ตา  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักปลัด ฯ (ผ่านระบบ Zoom) 
๒๔. น.ส.ใกล้รุ่ง  ยิ้มศิลป์  หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์ ฯ 
๒๕. นายภูษิต สังข์เมือง  หัวหน้าฝ่ายการประชุม สำนักงานเลขานุการ ฯ (ผ่านระบบ Zoom) 
๒๖. น.ส.ชนนิกานต ์ สิทธิวงศ์  หัวหน้าฝ่ายกิจการสภาฯ เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

      (ผ่านระบบ Zoom) 
๒๗. นางพนม  ชาติสุนทร   หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  

      (ผ่านระบบZoom) 
๒๘. นายวิชิต          สุขสินธารานนท์  หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนงาน กองยุทธศาสตร์ ฯ 

     (ผ่านระบบ Zoom) 
๒๙. นายทัศนัย สิงห์โตทอง       หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ  กองยุทธศาสตร์ ฯ (ผ่านระบบ Zoom) 
๓๐. นางนฤมล พรดิลกธรรม หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองยุทธศาสตร์ ฯ (ผ่านระบบ Zoom) 
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๓๑. น.ส.จำรัส เขาดี   หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี กองคลัง (ผ่านระบบ Zoom) 
๓๒. นางกานต์จิรา ชูเถื่อน  หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได ้กองคลัง (ผ่านระบบ Zoom) 
๓๓.  นายสุรัตน์ ลิมานนท์ดำรง หวัหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง กองช่าง (ผ่านระบบ Zoom) 
๓๔. นายณัฐวุฒิ ศรีมงคล  หวัหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง (ผ่านระบบ Zoom) 
๓๕. นายทรงศักดิ์  อารีย์พัฒนไพบูลย์ หัวหน้าฝ่ายการโยธา กองช่าง (ผ่านระบบ Zoom) 
๓๖. นายเสกสรร กุลสุนทร  หวัหน้าฝ่ายเครื่องจักรกล กองช่าง (ผ่านระบบ Zoom)  
๓๗.  นายชมภู จันทร์เชื้อ  หวัหน้าฝ่ายป้องกัน ฯ สำนักปลัด ฯ (ผ่านระบบ Zoom) 
๓๘. นางพร้อมพันธ์ เปี่ยมเจริญ หัวหน้าฝ่ายนิติการ สำนักปลัด ฯ  
๓๙.  นายอรุณ ปุมสันเทียะ หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อม กองทรัพย์ฯ (ผ่านระบบ Zoom) 
๔๐.  นางละเอียด อินสุข   หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองทรัพย์ฯ (ผ่านระบบ Zoom) 
๔๑.  นายพิชิต ขอผล   หัวหน้าฝ่ายผังเมือง กองช่าง (ผ่านระบบ Zoom) 
๔๒.  นายเฉลิมพล เพชรทิม  หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรธรรมชาติ กองทรัพย์ ฯ (ผ่านระบบ Zoom) 
๔๓.  นางสุรัสวดี        กาญจนนาภา หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและทรัพย์สิน กองพัสดุ ฯ (ผ่านระบบ Zoom) 
๔๔.  นางภัครรัศมิ์ เที่ยงธรรมโม     นักวิชาการพัสดุฯ รก.หัวหน้าฝ่ายจัดหาฯ กองพัสดุ ฯ  

      (ผ่านระบบ Zoom) 
๔๕.  น.ส.กนิษฐิกา แพงลาด  หัวหน้าฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่  

      (ผ่านระบบ Zoom) 
๔๖.  น.ส.ชุลีกร        ฉายะกูล  หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร กองการเจ้าหน้าที่ 

      (ผ่านระบบ Zoom) 
๔๗.  นายปรีชา มั่นระวัง  หัวหน้าฝ่ายวินัยและเสริมสร้างคุณธรรม กองการเจ้าหน้าที่ 

      (ผ่านระบบ Zoom) 
๔๘.  นางสุภารัตน์ ฉิมวิหค  หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม กองสวัสดิการสังคม  

                                          (ผ่านระบบ Zoom) 
๔๙. ส.อ.ธีรพล เงกสอนอ  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รก.หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมกีฬา 

                                          และนันทนาการ กองการศึกษา ฯ 
๕๐.  นางวิลาวัณย์  เมโรนิต  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รก.หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา 

                                          กองการศึกษา ฯ (ผ่านระบบ Zoom) 
๕๑.  นางเบญญา       บำรุงพงศ์   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รก.หัวหน้าฝ่ายตรวจติดตาม 

                                          และประเมินผล กองยุทธศาสตร์ ฯ (ผ่านระบบ Zoom) 
๕๒. น.ส.ใจชนก วงศ์ใจฟู  นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ รก.หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข  

                                          กองสาธารณสุข (ผ่านระบบ Zoom) 
๕๓.  นายพชรพงศ์ สร้อยเพ็ชร์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รก.หัวหน้าฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค  

                                          กองสาธารณสุข (ผ่านระบบ Zoom) 
๕๔.  น.ส.นันท์นภัส พ่ึงพิณ   นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รก.หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป  

                                          กองสาธารณสุข (ผ่านระบบ Zoom) 
ผู้ไม่มาประชุม 
๑. ว่าที่ ร.ต.อิทธิพล บุบผะศิริ  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก (ติดภารกิจ) 
๒. นายวรชาติ ศุภกิจเจริญ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก (ติดภารกิจ) 
๓. นายถนอมชัย   บุตรวงษ์  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก (ติดภารกิจ) 
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๔. นางสิชากรณ์ โพธิ์ทอง  นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ รก.หน.ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนา 
                                          และวัฒนธรรม กองศึกษา ฯ (ลาพักผ่อน) 

๕. ว่าที่ร.อ.ภานุพงษ์ มั่นนุช   นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ รก.ฝ่ายส่งเสริมพัฒนาชุมชน  
                                          กองสวัสดิการสังคม  (ติดภารกิจ) 

 ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นางจันทิมา      สังขดิษฐ์  นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ หน่วยตรวจสอบ ฯ  

      (ผ่านระบบ Zoom) 
๒.  น.ส.ขวัญรักษ์ หมื่นศรีชัย นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ หน่วยตรวจสอบ ฯ 

      (ผ่านระบบ Zoom) 
๓. น.ส.สธุาสิน ี ปรางทอง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กองยุทธศาสตร์ ฯ  

                                          (ผ่านระบบ Zoom) 
๔.  น.ส.สวุพัชร สิงห์สุ   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กองยุทธศาสตร์ ฯ  

      (ผ่านระบบ Zoom) 
๕.  น.ส.จุฬารัตน ์ ชมสวนสวรรค ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนแผนปฏิบัติการ กองยุทธศาสตร์ ฯ 

      (ผ่านระบบ Zoom) 
๖.  ว่าที่ ร.ต.กมลภพ วัฒนกุล  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กองยุทธศาสตร์ ฯ (ผ่านระบบ Zoom) 
๗.  น.ส.ธมลวรรณ สีสังข ์   นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กองยุทธศาสตร์ ฯ (ผ่านระบบ Zoom) 
๘. นายธีรเดช นรัตถรักษา นิติกรชำนาญการพิเศษ สำนักปลัด ฯ (ผ่านระบบ Zoom) 
๙.  น.ส.จุฑาจินดามณี  ชวดีเขื่อนแก้ว นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ สำนักปลัด ฯ (ผ่านระบบ Zoom) 
๑๐. นางกรวิการ์ ผูกพานิช   นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สำนักปลัด ฯ 
๑๑. นายภัทระ         ทองคำพงษ์ ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด ฯ 
๑๒. น.ส.ศิริกาญจณ์   ฉายะกูล  ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป สำนักปลัด ฯ 
๑๓. น.ส.นวพร คงศิริ   ผู้ช่วยนักพัฒนาการท่องเที่ยว  สำนักปลัด ฯ 
๑๔. นายนครินทร์ นิลแพทย์  ผู้ช่วยนักพัฒนาการท่องเที่ยว  สำนักปลัด ฯ 

เริ่มประชุมเวลา  ๐๘.30 น. 

เรื่องก่อนวาระประชุม แนะนำพนักงานจ้างบรรจุใหม่ รายงานตัวต่อคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ 
    - นายอภิวัฒน์ หลิมเจริญ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์  สังกัดกองช่าง 

   - นายเพทาย ทองเล็ก ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง สังกัด
กองช่าง 
   - นายปวริศวร์ ลิมานนท์ดำรงค์ ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาด
กลาง สังกัดกองช่าง 
   - นายธนาคาร ออมสิน ตำแหน่งผู ้ช ่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัด                 
รร.ศรีอินทราทิตย์พิทยาคม 
   -  นายร ัฐพล พ ันธ์ด ูด ี  ตำแหน ่ง ผ ู ้ช ่วยคร ูฝ ึกสอนตระกร ้อ  ส ังกัด                       
รร.กีฬาฯ อบจ.พล. 
   - นายสมนึก จันทร์เวลา ตำแหน่งคนสวน สังกัด รร.ศรีอินทราทิตย์พิทยาคม 
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   - นางสาวชนาภา บ ุญเท ียน ตำแหน่งผ ู ้ช ่วยคร ูคณิตศาสตร์  ส ังกัด                      
รร.ศรีอินทราทิตย์พิทยาคม 
   - นายสงการ กันสี ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา สังกัดกองช่าง 

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: ยินดีต้อนรับเข้าสู่การทำงานของ อบจ.พิษณุโลก ผู้บังคับบัญชาของท่าน             
จะมีหัวหน้าฝ่าย ผู้อำนวยการกอง รองปลัด ฯ ปลัด ฯ จะเป็นผู้บังคับบัญชา           
ที่คอยสอดส่องดูแลท่าน และสุดท้ายถึงจะมานายก ฯ ซึ่งเข้าใจว่าทุก ๆ ท่าน        
จะตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรู้ ความสามารถที่ตนเองมี ตามภารกิจ
หน้าที่ที่ท่านได้รับมอบหมาย จะมีการประเมินผล รอบ ๖ เดือน ถ้าท่านทำดี              
ท่านจะได้รับการประเมินจากหัวหน้าฝ่าย ผู ้อำนวยการกองที ่ท่านสังกัด               
อยู่ ถ้าทำไม่ดี ผู ้บังคับบัญชาก็จะพิจารณาคะแนนไม่ดี มีโอกาสถูกเลิกจ้าง                   
ได้ขอให้ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ เพ่ือการทำงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก 
หรือบางสิ่งบางอย่างที่ท่านคิดสามารถนำเสนอ เพื่อการพัฒนางาน เพราะว่า
ทุกคนมีความรู้ความสามารถแตกต่างกันไป ในแงมุ่มต่าง ๆ ท่านก็ต้องทำหน้าที่              
ให้เป็นประโยชน์ในการทำงาน และพัฒนางาน อบจ.พิษณุโลก ของเรา 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: ฝากเน้นย้ำเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของทุก ๆ ฝ่ายในองค์การบริหารส่วน
จังหวัดพิษณุโลก โดยเน้นถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงาน                
เพื่อความปลอดภัย ต้องมีการอบรมเจ้าหน้าที่เพื่อความปลอดภัย การทำงาน 
บางครั้งเกิดจากการประมาทเลินเล่อทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ ต้องมีการตรวจเช็ค
ประจำวัน น็อตจะหลุด น็อตจะขาดยางจะแบน น้ำมันไม่ได้ถ่าย มีผลทำให้  
เกิดอุบัติเหตุได้ น้ำมันไม่ได้ถ่ายเครื ่องขัดข้องขึ ้นมา เครื่องหยุดกะทันหัน                
รถพลิกคว่ำสามารถเป็นไปได้ ฝากทุก ๆ กองที่ใช้เครื่องจักร ยานพาหนะ และ
การทำงานต้องเน้นถึงวิธีการ เพื่อความปลอดภัย การวางสิ่งของไว้เหนือศีรษะ
เรื่องต่าง ๆ เหล่านี้เป็นต้น  

มติที่ประชุม : รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 

นางอรัญญา เนตรผสม 
หัวหน้าสำนักปลัดฯ 

: สำหรับรายงานการประชุมครั้งท่ี ๗/๒๕๖๔  เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔           
มีจำนวน ๓๖ หน้า  

นางสุวิมล เจริญพร 
ผอ.กองคลัง 

: ขออนุญาตแก้ไขหน้าที่ ๑๒ จาก “การเงินในปี ๒๕๖๓ ซึ่งเบิกจ่ายไปแล้ว 
๑๙๘ โครงการ จาก ๒๗๘ โครงการแจ้งข้อมูลคงเหลือ ๘๐ โครงการ” ตัดคำว่า 
“ขณะนี้คงเหลือ ๘๐ โครงการ” ออก และนำไปต่อท้ายคำว่า โครงการ บรรทัด
ที่ ๑๔ 
   - หน้าที่ ๑๒ จาก “๖๙ เปอร์เซ็นต”์ แก้ไขเป็น “๖๑.๓๙  เปอร์เซ็นต”์ 
   - หน้าที่ ๑๖ จาก “๓๖๔,๔๘๔,๒๙๖.- บาท” แก้ไขเป็น
“๒๑๗,๘๐๙,๐๒๒.๖๐.- บาท” 

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุม โดยมีการแก้ไขตามข้อแนะนำ 
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หน้า 5 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมที่ผ่านมา 

1. ติดตามการร่วมสมทบทุนการบริจาคเพ่ือสร้างมณฑป 

นางวิลาวัลย์ เมโรนิต 
รก.หัวหน้าฝ่ายบริหาร  
กองการศึกษาฯ 

: เรื ่องหอพระได้มีหนังสือแจ้งเวียนทุกส่วนราชการทราบ มี  ๓ หน่วยงาน              
คือ กองพัสดุฯ กองสวัสดิการฯ และโรงเรียนกีฬาฯ ยอดบริจาคขณะนี้                
3,566.- บาท 

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: ยังไงก็ต้องสร้างให้เสร็จจะได้เด่นเป็นสง่า แบบเสร็จหรือยัง 

นายบัญชา พินิจอุปพันธุ์ 
ผอ.กองช่าง. 
 

: ที่เราจะสร้างเรียกหอพระ เพราะคำว่า “มณฑป” คือส่วนยอดของอาคาร   
เช่นยอดของปราสาทวิหารข้างบนเรียกว่า “มณฑป”  
     - มีภาพหอพระที่ค่ายสมเด็จพระนเรศวร ที่เพิ ่งเปิดไปก็จะให้เห็นว่า               
เป็นองค์พระพุทธชินราช ส่วนใหญ่แล้วในจังหวัดพิษณุโลก จะเป็นหอพระ                    
ที่ประดิษฐานองค์พระพุทธชินราชทั้งสิ ้น เพียงแต่ว่าในความรู ้สึกมันควร             
จะมีฉากข้างหลัง การมีฉากข้างจะทำให้ความเป็นองค์พระดูแล้วสงบ สง่า  
     - สำหรับหอพระที่จะสร้างมีสัดส่วนข้างในองค์พระปัจจุบันคือ ความกว้าง 
85 เซนติเมตร ขนาดหน้าตัก 1.70 เมตร และความสูงตั้งแต่ฐานดอกบัว   
จนถึงยอด 2.50 เมตร พระคู ่หน้าเป็นองค์แบบเส้นผ่าศูนย์กลางวงกลม                 
คือ 45 เซนติเมตร สูง 1.45 เมตร แท่นสูง 50 เซนติเมตร กว้าง 1.15 เมตร 
ความกว้างฐาน หน้าตัก 1.80 เมตร 
     - ตำแหน่งที ่จะสร้างหอพระคือบริเวณด้านหน้าของกองการศึกษา ฯ                  
ประมาณ 5.50 x 9.๐๐  เมตร  ฉากบร ิ เวณด ้านหล ัง กระจก 3 บาน                       
ให้กองการศึกษา ฯ ไปคิดฉากหลังว่าจะทำอย่างไร ต้องปิดด้วยอะไร เพราะว่า
แท่นหอพระท่ีเราจะสร้างบริเวณนี้ จะปลูกต้นอะไรบังให้ดูสวยงาม 

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: กึ่งกลางระหว่างตึกใช่หรือไม่ 

นายบัญชา พินิจอุปพันธุ์ 
ผอ.กองช่าง 

: ใช่ครับ กึ่งกลางระหว่างตึก 

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: ควรนำไทรมาปลูกสูงห่างก ัน ๒๐ - ๒๕ เซนติเมตร ถ้าปลูกห่างต ้อง                 
สลับฟันปลา 

นายบัญชา พินิจอุปพันธุ์ 
ผอ.กองช่าง 

: บร ิเวณโรงเร ียนเฉล ิมขว ัญสตรีน ่าจะเป็นหอพระพุทธท ี ่ท ั ่วประเทศ                          
ใ ช้ น ่ า จะออกแบบโดยกร ะทรว งศ ึ กษาธ ิ ก า ร  เพร าะว ่ า เป ็ นต ร า
กระทรวงศึกษาธิการ ทีเ่ห็นเขาปิดด้วยกระจกทั้งหมด 

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: มอบรองธวัชชัย พิจารณาดูแบบแปลนที่เหมาะสม 

2. ตรวจสอบแก้ไขแนวกำแพงอิฐ ฐานป้ายศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์  
ณ ศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์ 

นางสิริวรรณ บูรณสิงห์ 
ผอ.กองการศึกษาฯ 

: ได้ตรวจสอบร่วมกับกองช่าง พร้อมด้วย ผอ.โรงเรียนกีฬา ฯ รายละเอียด 
ขออนุญาตให้ ผอ.โรงเรียนกีฬา ฯ รายงานเพิ่มเติม 
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หน้า 6 

ส.อ.ชูศักดิ์ เพชรกระจ่าง  
รก.ผอ.รร.กีฬาฯ 

: อิฐแดงที ่มีการผุพังตามป้ายและกำแพงในท้องตลาดจะไม่มี ซึ ่งเป็นอิฐ               
ที่ทำเฉพาะ  

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: ทีผุ่ เป็นอิฐท้องตลาด 

ส.อ.ชูศักดิ์ เพชรกระจ่าง  
รก.ผอ.รร.กีฬาฯ 

: ถ้าเป็นตามท้องตลาดจะมีเส้น อันนี้เป็นอิฐที่เขาทำเฉพาะ ขณะนี้ได้สอบถาม
ทาง จ.สุโขทัยแล้ว แต่สุโขทัยยังไม่ตอบ และที่ จ.อยุธยา ฯ น่าจะมีแน่นอน           
แตต่ิดไม่ด ีเพราะว่าอิฐไม่มีร่อง มันเรียบ จึงมีโอกาสหลุดได้ 

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: อิฐหลุดไม่ได้ผุพัง แตเ่ผาไม่ได้คุณภาพ  

ส.อ.ชูศักดิ์ เพชรกระจ่าง  
รก.ผอ.รร.กีฬาฯ 

: อิฐที่ม ีค ุณภาพสูงต ้องที่ส ุโขทัยเขาจะเป็นแหล่งผล ิตให ้ก ับกรมศิลป์                   
จะมีไม่ก่ีแห่งที่จะผลิตได้ 

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: ให้ไปแก้ไข ซ่อมแซม ให้เรียบร้อย กองช่างมีคนไปช่วยซ่อมได้หรือไม่             
หาซื้ออิฐมาเบิกเงินที่กองการศึกษา ฯ แล้วก็ไปดำเนินการปรับแก้ให้ดูเรียบร้อย
สวยงาม ครั้งหน้านำมารายงานในที่ประชุมให้ทราบ 

นายสุชาติ อินทับทิม  
ที่ปรึกษานายกอบจ.พิษณุโลก 

: นายก ฯ สั่งการว่าซ่อมเร่งด่วนหรือไม ่คนที่ทำกำแพงอันนี้ คือ อาจารย์แหลม
เป็นอาจารย์โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม แล้วเป็นงานที่เร่งด่วนกรมศิลป์               
จะรื้อตึกทั้งหมด  

3. ติดตามกำหนดการฉีดวัคซีน ชุดที่ 2 

นายสมบุญ บุญญเศรษฐโชติ 
ผอ.กองสวัสดิการสังคม, 
รก.ผอ.กองสาธารณสุข 
 

: เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา ซึ่งถือว่าเป็นวันที่ดีที่มีการฉีดวัคซีน 
ทั่วประเทศพร้อมกัน ๑,๐๐๐ กว่าจุด ซึ่งปรากฏว่า ณ วันที่ 8 มิถุนายน ๒๕๖๔ 
วัคซีนบางจุดไม่เพียงพอ โดยจุดเริ่มต้นกระทรวงสาธารณสุขบอกว่าฉีดทุกวัน 
เพื ่อให้ครบยอดแต่ปรากฏว่ามีโรงพยาบาลหลายแห่งที ่ว ัคซีนไม่เพียงพอ 
ตัวอย่างเช่น โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล, โรงพยาบาลศูนย์ราชบุรี , 
โรงพยาบาลชุมชนจังหวัดราชบุรี , หลายแห่งที ่ไม่พร้อม เนื ่องจากวัคซีน                     
ไมเ่พียงพอ  
     ได้ติดตามของสำนักงานสาธารณสุข ในเรื่องการฉีดวัคซีนสำหรับชุดที่ 2            
ของอบจ.พิษณุโลก จำนวน 381 คน ซึ่งมีแจ้งเพิ่มอีกหนึ่งคนเป็น จำนวน  
382 คน ยังกำหนดไม่ได้ว่าจะเป็นวันไหน เรื ่องสถานที่ได้ประสานไว้แล้ว 
ตามที่ท่านนายก ฯ ให้นโยบายว่ามาดำเนินการที่อบจ.พิษณุโลก ได้หรือไม่            
ยังไม่มีความชัดเจน  

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: ไม่เข้าใจว่าวัคซีนไม่เพียงพอได้อย่างไร 
     - คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจั งหวัดพิษณุโลก ต้องหาวิธ ีการ              
กระจายว ่าจะดำเน ินการอย ่างไร  วางแผนการทำงานของบ ุคลากร                                 
ทางการแพทย์มีหน้าที่ฉีดอย่างเดียว มีหน้าที่ที ่จะทำให้เกิดความปลอดภัย            
ในการฉีดอย่างเดียว สำหรับการบริหารจัดการนั้น ต้องไปบูรณาการทำงาน
ร่วมกันส่วนบุคลากรภายนอกในส่วนของ อสม. จะช่วยดูแลในช่วงพักคอย
สังเกตอาการหลังจากฉีดแล้วและช่วงต้นก่อนฉีดวัคซีน แต่ละอำเภอมีการฉีด
วัคซีนในศูนย์ประสานแผนประจำอำเภอ 
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     - ฝ่ายประชาสัมพันธ์ช่วยประชาสัมพันธ์ ภารกิจในเรื ่องการฉีดวัคซีน                
ซ ึ ่ ง เป ็นเร ื ่องท ี ่อย ู ่ ในความสนใจของประชาชน ก ็อาศ ัยตรงนี้ ในการ
ประชาสัมพันธ์หน่วยงานของเรา 

4. การปรับโครงสร้างเห็นควรแจ้งประธานสภา ฯ ทราบ 

นายยศ ชาติรังสรรค์ 
ผอ.กองการเจ้าหน้าที่ 

: นายก ฯ ได้ลงนามในหนังสือถึงท่านประธานสภา ฯ เรียบร้อย และได้
ดำเนินการแจ้งหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดท้ังหมดเรียบร้อยแล้ว 

5. ความคืบหน้าการช่วยเหลือประชาชนจากกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัด
พิษณุโลก 

นายสมบุญ บุญญเศรษฐโชติ 
ผอ.กองสวัสดิการสังคม, 
รก.ผอ.กองสาธารณสุข 

: การประช ุมคณะอน ุกรรมการด ้านการจ ัดบร ิการฟื ้นฟ ูสมรรถภาพ              
ทางการแพทย ์ประชุมวันที่ 8 มิถุนายน 2564 เวลา 08.30 น. ที่ห้องประชุม 
บุณยวงศ์วิโรจน์ ชั้น 5 สำนักงาน สสจ. ซึ่งมีนายแพทย์ด้านส่งเสริมสุขภาพ   
เป็นประธานในการประชุม และได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดเข้าร่วม
ประชุม 

 
มติที่ประชุม : รับทราบ 

 ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง เสนอให้ที่ประชุมทราบ 
-ไม่มี- 

มติที่ประชุม : รับทราบ 
 ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่อง เสนอที่ประชุมพิจารณาหารือ 
นางอรัญญา เนตรผสม 
หัวหน้าสำนักปลัด ฯ 

: ได ้ร ับการประสานจากท่านปลัด  ให ้ไปศึกษาข้อม ูลเร ื ่องของการทำ              
Line official ที ่สามารถเชื ่อมโยงกับการพัฒนาระบบ ในเร ื ่องเก ี ่ยวกับ          
การจัดเก็บรายได้ ปัจจุบันของเรามี LINE นี้อยู่ ซึ่งยังไม่ได้พัฒนาไปถึงขนาด          
ที่สามารถดูเรื่องระบบของข้อมูลต่าง ๆ ของ อบจ.พล. ได้ เนื่องจากมีปัญหา      
ในเร ื ่องของการจ ัดซ ื ้อและค่าใช ้จ ่าย ซ ึ ่งเจ ้าหน้าที่ ได ้ถาม สตง. แล้ว                   
สตง. ก็ยังไม่มีแนวทางในการดำเนินงาน ปัจจุบันก็ยังมีแค่ข้อมูลประมาณนี้   
แต่จากที ่ได้หารือกับท่าน ดร.คณิดา นรัตถรักษา ท่านบอกว่าในการทำ      
Line official นี้ส่วนหนึ่งได้มีการเชื่อมโยงฐานข้อมูลของ อบจ.พิษณุโลกแล้ว 
สามารถที่จะนำเสนองานต่อผู้บริหารแบบ Real Time ได้ อย่างเช่น ในเรื่อง
การจัดเก็บภาษี ในส่วนของข้อมูลเชิงลึกอาจารย์ยังไม่ได้ให้รายละเอียด
เท่าที่ควร แต่ถามว่าถ้าท่านนายก ฯ หรือคณะผู้บริหารเห็นชอบ อาจจะต้อง
เชิญอาจารย์เข้ามาประชุมหารือและเชิญกองต่าง ๆ เข้าร่วมว่าจะนำข้อมูล
อะไร เข้าไปในระบบได้บ้างแล้วจะมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง ประมาณเท่าไหร่           
ซึ่งขออนุญาตนำเสนอว่าแต่เดิมตอนที่อยู่ อบต.สมอแข ได้ไปดูงานที่เทศบาล
แม ่ เหียะ จ ังหว ัด เช ียงใหม่  ซ ึ ่ ง เขาทำระบบข ้อม ูล one stop service                    
มีฐานข้อมูลหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นในเรื ่องของโครงสร้างพื ้นฐาน ข้อมูล            
เรื ่องการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน ข้อมูลสุนัข - แมว เขาก็ใส่ไว้ในระบบ           
พอถึงเวลาประชาชนมีข้อร้องเรียนหรือข้อร้องทุกข์ เขาก็จะแอดเข้าไปในระบบ
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นี้ แล้วข้อมูลก็จะเข้ามาที่ผู้บริหาร ผอ.กอง หาก ผอ.กองเห็นข้อมูลก็จะเข้าไป
แก้ปัญหาได้ตรงประเด็น หมายถึงว ่า ฐานข้อมูลของเราจะต้องชัดเจน               
เช่น จะซ่อมไฟฟ้าต้องไปกำหนดว่าไฟฟ้าตรงนี้มีเลขรหัส เลขที่เท่าไหร่ พอเขา
แจ้งเราก็สามารถไปซ่อมได้ทันที แต่ตอนนี้ อบต.สมอแข กำลังดำเนินการอยู่  
ในเรื ่อง one stop service จึงต้องถามว่าท่านต้องการข้อมูลประมาณไหน 
เพ่ือที่จะได้เชิญมาหารือ 

นายมนต์ชัย  วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: ต้องดูว่าอยู่ในภารกิจงานของเรา อย่างเช่น สุนัข - แมว ไม่ใช่ภารกิจก็ไม่ต้อง
เอาเข้ามา เพื่อเป็นประโยชน์ในการทำงานรวดเร็วขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
ทุกอย่างต้องใส่ข้อมูลลงไปก่อน เพื่อที่จะทำให้ข้อมูล Update เผื่อวันข้างหน้า
เกิดมีความบกพร่องในเรื ่องของข้อมูลก็สามารถปรับแก้ไขข้อมูลต่าง ๆ                   
ให้รองรับกับการแก้ไขแล้วจะทำอย่างไรได้บ้าง 

นางอรัญญา เนตรผสม 
หัวหน้าสำนักปลัด ฯ 

: ขอเชิญประชุมแต่ละกองก่อน แล้วก็เชิญท่านอาจารย์มาให้ข้อมูล ว่าจะนำ
ข้อมูลระดับไหน ถือว่าเป็นการจัดทำ application  

นายมนต์ชัย  วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: รับทราบ ค่าใช้จ่ายทำได้อยู ่แล้ว เนื ่องจากเกี่ยวกับการพัฒนาระบบงาน             
มอบท่านปลัดฯ ดำเนินการ 

นางสีไพร โกธรรม 
ปลัดอบจ.พิษณุโลก 

: มีมติ ครม. ที่ให้นโยบายว่าเป็นองค์กรที่ทันสมัย จะไปดูและเชิญประชุม        
เพ่ือวางระบบงาน อาจจะเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมได้ 

มติที่ประชุม : รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่อง อ่ืน ๆ 
นายวีรวัฒน์ ปานแสง 
เลขานุการ อบจ. 

: เรื่องการนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ในคราวประชุม
คณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ฯ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ กำหนดประชุม             
ในวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ ขอนำเรียนว่าการเสนอญัตติ ขอให้จัดส่งภายใน
ว ันที ่  ๑๗ มิถ ุนายน ๒๕๖๔ เพื ่อที ่จะได ้นำเสนอท่านประธานสภา ฯ                      
ออกหนังสือเช ิญประชุม ให้ทันตามกำหนดเวลา เร ียนทุกส่วนราชการ                    
ได้รับทราบ 

นายมนต์ชัย  วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: การประชุมสภา ครั้งนี้ เป็นสมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๑ เป็นการเปิดเฉพาะกิจ                 
ต้องขออนุญาตผู้ว่าการจังหวัดฯ หรือไม่ ตอนนี้มีญัตติส่งมาแล้วบ้างหรือไม่ 

นายวีรวัฒน์ ปานแสง 
เลขานุการ อบจ. 

: มีเรื่องของรถเช่า และคณะกรรมการจริยธรรมของสภา ฯ 

นางพร้อมพันธ์ เปี่ยมเจริญ 
หัวหน้าฝ่ายนิติการ 

: ฝ่ายนิติการ มีเรื่องแจ้งให้ทราบ ๒ เรื่อง 
     เร ื ่องที ่ ๑ แจ้งเพื ่อทราบเกี ่ยวกับการจัดทำแผน ปปช. ซึ ่งจากเดิม                       
กองย ุทธศาสตร ์และงบประมาณ เป ็นผ ู ้ดำเน ินการโดยตลอด ขณะนี้                  
มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างส่วนราชการ ดังนั้น ฝ่ายนิติการของสำนักปลัด ฯ 
จะเป็นผ ู ้ดำเน ินการ ซ ึ ่งขออนุญาตแจ้งในที ่ประช ุมว ่าให ้ส ่วนราชการ                  
ในสังกัด อบจ.พิษณุโลก จัดส่งรายชื่อข้าราชการผู้รับผิดชอบในการจัดทำ 
ประสานงานและก ็รวบรวมรายงานผลเก ี ่ ยวก ับการทำแผน  ปปช.                      
กองละ 2 ท่าน ให้ฝ่ายนิติการ ภายในวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ เพื่อจัดทำ
คำสั่งมอบหมายหน้าที ่แล้วเสนอคณะผู้บริหารลงนามต่อไป 
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     เรื่องที่ ๒ รายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับการขออนุญาตใช้พื้นที่แก่งซอง          
ทางจังหวัดได้ร ับแจ้งจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อม            
โดยกรมป่าไม้เห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการยื ่นคำขออนุญาตการเข้าไป          
ทำประโยชน์ ซึ ่งคณะรัฐมนตร ีได้ม ีการประชุมปรึกษาหารือ  เมื ่อว ันที่                  
๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา โดยมีมติ คือให้ขยายระยะเวลาออกไปอีก 
๑๒๐ วัน คือ จากเดิมสิ้นสุด วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม 
๒๕๖๓ อบจ.พิษณุโลก ได้ดำเนินการขอใช้พื้นที่ไปแล้ว ว่ามีความประสงค์        
ขอใช้พื้นที่ หมู่ที่ ๑๘ ตำบลวังนกแอ่นและหมู่ที่ ๙ ตำบลแก่งโสภา ซึ่งเป็นคา่ย
ลูกเสือแก่งซอง แปลงหมายเลข ๗๘ เนื้อที่ประมาณ ๘๒ ไร่เศษ เมื่อวันที่ ๑๖ 
ธันวาคม ๒๕๖๓ ฝ่ายนิติการและฝ่ายผังเมืองได้ร่วมกันเข้าไปสำรวจรังวัดพ้ืนที่
ก ับสำน ักงานป ่าไม้ เร ียบร ้อยแล ้ว  บร ิ เวณด้านหน้า  ค ือ ค ่ายล ูกเสือ              
เป็นแผนที่เดิมจากที่เคยทำเอกสารทิ้งไว้  ตั้งแต่สมัยท่านผู้ว่าราชการจังหวัด  
เป็นคนกำกับดูแล อบจ.พิษณุโลก เบื้องต้นทางกรมป่าไม้ได้ไปจับพิกัดวัดพื้นที่
แล้ว ขณะนี้อยู ่ระหว่างดำเนินการขอใช้  ซึ ่งเมื ่อได้ร ับหนังสือการขยาย
ระยะเวลาให้ยื่นคำขอจนถึงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔ ฝ่ายนิติการได้ประสาน
ข้อมูลเบื ้องต้น อบจ.พิษณุโลก จัดทำเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์เรียบร้อย             
อยู่ระหว่างการเสนอให้คณะรัฐมนตรี พิจารณาอนุมัติการใช้ และการออกพ้ืนที่
ไปจับแนวระยะพิกัด ซึ่งเราได้ทำการพ่นสีแล้วก็วางแนวเขตไว้เรียบร้อยแล้ว 
เหลือเพียงกรมป่าไม้ที่จะแจ้งมาว่า จากที่เราไปจับระยะจะเหลือพ้ืนที่ประมาณ
เท่าไหร่ในส่วนของที่เราจะสามารถใช้ได้ ในส่วนแนวเขตจะติดกับถนนส่วนหนึ่ง 
พื้นที่ชาวบ้านส่วนหนึ่ง ซึ่งแนวเขตส่วนใหญ่ก็จะเป็นพื้นที่รกร้าง มีบางส่วน
ชาวบ้านบุกรุก เข้าไปปลูกไร่มันสำปะหลัง  

นายมนต์ชัย  วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: มีชาวบ้านบุกรุกด้วยใช่หรือไม่ 

นางพร้อมพันธ์ เปี่ยมเจริญ 
หัวหน้าฝ่ายนิติการ 

: มีบางส่วนทำกินและอยู่อาศัย ซึ่งทำแนวเขตล้ำเข้ามา กรมป่าไม้ที่เข้าไป             
จับระยะด้วย ได้รับทราบปัญหาแล้ว เขาจะรายงานพ้ืนที่มาให้ทราบอีกครั้ง 

นายมนต์ชัย  วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: เรื่องนี้เสนอไปให้ ครม.อนุมัติแล้วถูกต้องหรือไม่ 

นางพร้อมพันธ์ เปี่ยมเจริญ 
หัวหน้าฝ่ายนิติการ 

: ถูกต้องค่ะ แต่ครั ้งแรกที ่เสนอไปจากข้อมูลเดิมการใช้พื ้นที ่ในป่าสงวน                   
ของแก ่งซอง ม ีท ั ้ งหมด ๔๗๗  คำขอ แต่ป ัจจ ุบ ันม ีคนขอใช ้ย ั งไม ่ถึง                 
๔๗๗ คำขอ เขาก็เลยขอขยายระยะเวลาให้อีกเผื่อสำหรับคนที่ไม่ทันหรือว่า
เอกสารไม่ครบ พอครบระยะครั้งสุดท้าย วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔ เขาจะเสนอ 
ครม. ในคราวเดียวกัน 

นายมนต์ชัย  วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: พ้ืนที่มีสภาพเป็นเนินเขาใช่หรือไม่ 

นางพร้อมพันธ์ เปี่ยมเจริญ 
หัวหน้าฝ่ายนิติการ 

: เป็นทางขึ้นเนินเขา แต่มีบริเวณลานกว้าง ๆ และมีโขดหินใหญ่ ๆ เป็นแนว      
มันสำปะหลังที่เขามาบุกรุกปลูกกัน แต่ว่ามีไม่มาก พื้นที่ขนาดเล็ก และมีหน้า
ผาชะง่อนหินเป็นแนว สามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ 
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นายมนต์ชัย  วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: กำลังคิดอยู่เช่นกัน กลับไปเป็นค่ายลูกเสือเหมือนเดิม และเป็นที่สันทนาการ 

นายพิชิต ขอผล  
หัวหน้าฝ่ายผังเมือง 

: ตอนที่ไปนำชี้เราได้แสดงข้อมูล กรณีพื้นที ่ของแก่งซองตามกฎกระทรวง            
เขตนามศัพท์กรรมสิทธิ์ กรมป่าไม้ อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงกันพื้นที่
ออกไปแล้ว ในพื้นที่ ๔ ตารางกิโลเมตร และมีอีกฝั่งเป็นค่ายลูกเสือ แนวเขต 
ป่าสงวนลุ่มน้ำป่าวังทองฝั่งขวา นามศัพท์กรรมสิทธิ์ก็กันพื้นที่ตรงนี้ไว้แล้ ว          
ในพ้ืนที่ ๔ ตารางกิโลเมตร ออกไปในระยะ ๑ กิโลเมตร เพราะฉะนั้น แก่งซอง
ด้วยบทกฎหมายในนามศัพท์กรรมสิทธิ์ไม่ได้กัน แต่ทางกรมป่าไม้ได้แสดง
ลักษณะของการครอบครองใช้ พรบ.ใหญ่ตีกฎหมายในเชิงกว้างว่าถ้าไม่มี
หน่วยงานไหนมาแสดงพื้นที่ใช้ประโยชน์ในพื้นที่ พื้นที่นั้นถือว่าเป็นพื้นที่ป่าไม้ 
เจตนารมณ์ของกรมป่าไม้ กรมอุทยานได้แสดงนามศัพท์กรรมสิทธิ์กันพื้นที่     
ตรงน ี ้ ไว ้แล ้ว การที่ กรมป ่าไม ้มาใช ้ต ้องมี เจตนารมณ์ท ี ่ช ัดเจนไม ่ว่ า                   
อบจ.พิษณุโลก, โรงพยาบาล หรือประชาชน เขาได้ครอบครองใช้อยู ่แล้ว             
ให้เขาเห็นว่าไม่ถูกต้องทีก่รมป่าไม้จะตีคลุมทั้งหมด 

นายมนต์ชัย  วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: เป็นความเห็นของฝ่ายพิชิต ที่กรมป่าไม้ไม่ควรเข้ามาตีคลุมทั้งหมด ช่วยกันทำ
ให้ถูกต้องชัดเจนที่สุด 

นายธีรเดช นรัตถรักษา 
นิติกรชำนาญการพิเศษ 

: ไดต้ิดตามพ้ืนที่แก่งซองมาโดยตลอด ต้องขอยืนยันว่าควรเป็นสถานที่ส่งเสริม
การท่องเที่ยว เพราะว่าเดิมที่เป็นค่ายลูกเสือ เขาได้เล็งเห็นแล้วว่าเป็นทำเล           
ที่เหมาะสมที่สุด ถ้ามีโอกาสที่ อบจ.พล. ได้รับมาการเป็นศูนย์ฝึกอบรมต่าง ๆ 
น่าจำเป็นอย่างยิ ่ง ที ่เป็นปัญหาสืบเนื ่องจากเดิมคือ ยืนยันได้ว ่าอาคาร                 
เป็นของเรา แต่อยู่ในพื้นที่ที ่ไม่ชัดเจนในข้อกฎหมาย ทั้งนี้เมื ่อยังไม่ชัดเจน              
ในข้อกฎหมาย เรายังดูแลอาคารแห่งนี้ต่อไปหรือไม่  ก็ควรต้องมาทบทวนอีก
ครั้งหนึ่ง แล้วก็ไปประสาน กับ อบต. ที่จะมีความประสงค์รับโอนดูแลต่อไป
หรือไม ่

นายพิชิต ขอผล  
หัวหน้าฝ่ายผังเมือง 

: ค่ายลูกเสือรวมถึงอาคารด้วยใช่หรือไม่ ที่มีเนื้อที่ประมาณ ๘๒ ไร่ 

นายธีรเดช นรัตถรักษา 
นิติกรชำนาญการพิเศษ 

: ที่วัดกับฝ่ายพิชิตไม่รวม แต่ติดกัน 

นายพิชิต ขอผล  
หัวหน้าฝ่ายผังเมือง 

: มีใครขอใช้หรือไม่ 

นายธีรเดช นรัตถรักษา 
นิติกรชำนาญการพิเศษ 

: ยัง ตอนนี้เก็บค่าเช่าโดยกองคลัง 

นายมนต์ชัย  วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: การเชื่อม ๒ ฝั่ง จากค่ายลูกเสือไปหาร้านค้าควรเป็นทางลอด วันข้างหน้า    
หากมีข้อสรุปที่ชัดเจนควรจะปรับจากสะพานลอยเป็นทางลอดให้คนเดินข้าม 
และเป็นการระบายน้ำ  

นายธีรเดช นรัตถรักษา 
นิติกรชำนาญการพิเศษ 

: เป็นการลดการเกิดอุบัติเหตุ 
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ส.อ.ชูศักดิ์ เพชรกระจ่าง 
รก.ผอ.รร.กีฬา ฯ 

: ขอรายงานเพื ่อทราบ เนื ่องจากเด็กนักเรียนจะเข้ามาที ่โรงเรียน ขณะนี้                
ในมาตรการโรงเรียนได้ประสานงานกับสำนักงานสาธารณสุขแล้ว ก็ใช้ระเบียบ
จังหวัดอย่างเคร่งครัด  
     เด็กนักเรียนชุดที่ ๑ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษา         
ปีที่ 4 จำนวน 160 คน จะเข้ามารายงานตัวในวันที่ 11 มิถุนายน 2564 
เวลา 08.00 น. ถ ึง ๐9.00 น. ในกระบวนการเด็ กน ักเร ียนท ุกคน                 
จะต้องลงทะเบียนในโปรแกรม Save Phitsanulok แล้ววันที่มารายงานตัว                  
ต้องมีเอกสารกักตัว ของสาธารณสุข จากนั้นกักตัวที่บ้านของนักเรียนแล้ว           
ถึงมารายงานตัวกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเทศบาลตำบลหัวรอ แจ้งให้กับ    
จังหวัด ฯ ทราบ จะส่งทีมเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(Covid-19) อย่างเคร่งครัดเมื่อผู้ปกครองมาส่งแล้ว จะให้ผู้ปกครองเดินทาง
กลับทันท ี 
     เด็กนักเรียนชุดที่ 2 เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2, 3, 5, 6 จำนวน 
89 คน ที่มีภูมิลำเนาอยู่ต่างจังหวัดทั้งหมด ยกเว้นจังหวัดพิษณุโลก จะเข้ามา
รายงานตัวในวันที่ 13 มิถุนายน 2564 ในเวลา 13.00 น. ถึง 16.00 น. 
ต้องผ่านกระบวนการกกัตัวมาแล้ว  
     เด็กนักเรียนชุดที่ 3 มีเด็กนักเรียนที่มีภูมิลำเนาที่อยู่ในจังหวัดพิษณุโลก 
เข ้ ามารายงานตั ว ในว ันท ี ่  27 ม ิถ ุนายน 256๔  ในเวลา ๐9.00 น.                             
ถึง 12.00 น. จำนวน 157 คน  
     ดังนั ้นเราก็ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด โดยประสานงานกับ
สาธารณสุขเทศบาลตำบลหัวรอ ซึ่งทุกคนเมื่อเข้ามาแล้วต้องผ่านการตรวจหา                  
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ทั้งหมด ยกตัวอย่าง โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครสวรรค์ที่ปล่อยให้เด็กเข้ามาก็มีโรงพยาบาลชั่วคราวเข้าตรวจตรวจหา         
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) เด็กนักเรียนทั้งหมด ก็ยังมีเด็กนักเรียนติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ๑ คน ดังนั้น จึงไดป้ระสานกับสาธารณสุข             
ว่ามีมาตรการแล้ว แยกนักเรียนแล้ว กลุ่มเสี่ยงจังหวัดเสี่ยงแล้ว เราจะมีโอกาส
ที่สามารถจะตรวจเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ก็จะรู้ในข้อเท็จจริงว่า
เด็กนักเรียนมีการกักตัว มีเอกสาร ขณะนี้ทางโรงเรียนจึงได้เตรียมการฉีดยา 
เว้นระยะห่าง และกำชับให้อาจารย์ปฏิบัติตามมาตรการฯ อย่างเคร่งครัด 

นายมนต์ชัย  วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: การป้องกันคิดเป็นร้อยละเท่าไหร่ ฝากถึงโรงเรียนอื ่น ๆ ให้ปฏิบัติตาม                
มาตรการอย่างเคร่งครัด นักเรียนมีหน้ากากอนามัยกันครบทุกคนหรือไม่ 

ส.อ.ชูศักดิ์ เพชรกระจ่าง 
รก.ผอ.รร.กีฬา ฯ 

: ครบทุกคน และดำเนินการกำชับให้ผู ้ปกครองและนักเรียน ให้นำของใช้
ส่วนตัวมาเอง เช่น แก้วน้ำ ช้อน ส้อม เจลล้างมือ หน้ากากอนามัย 

นายมนต์ชัย  วิวัฒน์ธนาฒย์ 
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: โรงเรียนมีการจัดเตรียมอะไรบ้าง 

ส.อ.ชูศักดิ์ เพชรกระจ่าง 
รก.ผอ.รร.กีฬา ฯ 

: จัดเตรียมเจลล้างมือ และท่ีล้างมือ ตามจุดต่าง ๆ 
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นายมนต์ชัย  วิวัฒน์ธนาฒย์ 
นายกอบจ.พิษณุโลก 

โรงเรียนจัดเตรียมหน้ากากอนามัยให้นักเรียนหรือไม่ หน้ากากเป็นแบบ              
ใช้ครั ้งเดียวแล้วทิ ้ง ต้องใช้เป็นจำนวนมาก ให้มาขอรับหน้ากากอนามัย            
จากที่ปรึกษา ฯ นางประนอม ทิวะพันธุ์ ได้ และโรงเรียนควรจัดหาหน้ากาก
อนามัยไว้ให้นักเรียน และถ่ายรูปรายงานให้ทราบด้วย  

นายอณุรัตน์ แก้วทองคำ  
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์ฯ 

: เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 3 เรื่อง 
     เรื่องที่ ๑ กรณีที่กำหนดให้มีการจัดประชุมสภา ฯ ในวันที่ 25 มิถุนายน 
2564  หากมีการแก้ไขข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔                          
ให้เร ่งดำเนินการ และส่งกองยุทธศาสตร์ ฯ โดยด่วน เพื ่อจ ัดทำญัตติ                 
เสนอนายก ฯ ลงนามแจ้งประธานสภา ฯ 
     เ ร ื ่ อ งท ี ่  ๒  การจ ั ดทำ งบประมาณรายจ ่ าย  ประจำป ี  ๒๕๖๕                           
กองยุทธศาสตร์ ฯ เป็นหน่วยงานรวบรวมร่างข้อบัญญัติของทุกส่วนราชการ 
และกำลังจะเริ ่มดำเนินการตามขั ้นตอน แต่เนื ่องจากระทรวงมหาดไทย            
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้มีหนังสือแจ้งเวียน เรื่องการจำแนกรูปแบบ
ประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรูปแบบใหม่ เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 
2564 จึงทำให้การจัดทำงบประมาณรายจ่าย ของ อบจ.พิษณุโลก ต้องล่าช้า 
เพราะมีการปรับรูปแบบ, รายการ, ประเภท,  งาน, กิจกรรม, รูปแบบการ
นำเสนอ, การจ ัดทำคำขอ จ ึงดำเน ินการจ ัดทำบ ันท ึกเสนอปล ัด  ฯ                    
เพื ่อจัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน ในวันที ่ 8 มิถุนายน 2564            
เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสุพรรณกัลยา และเจ้าหน้าที ่ที ่เกี ่ยวข้อง             
ให้ประชุมผ่านระบบ Zoom เพื ่อพิจารณาหารือแนวทางในการจัดทำร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก            
ปี 2565 ให้เป็นไปตามรูปแบบการจำแนกรายรับที่กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นได้แจ้งมา 
     เรื่องที่ ๓ การจัดทำเสนอของบประมาณโดยตรง ทางสำนักงบประมาณ ฯ 
แจ้งให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกจัดเตรียมเอกสารสำหรับชี้แจง           
ต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๕ จำนวนมากกว่า ๑๐๐ เล่ม ขณะนี ้อยู ่ระหว่าง              
การพิจารณารายชื่อผู้ที ่จะเข้าร่วมชี้แจงกับท่านนายก ฯ และจะดำเนินการ
จัดส่งให้วุฒิสภา ในวันที่ 9 มิถุนายน 2564  
     ในช่วงบ่ายจะมีการจัดประชุมการจัดทำงบประมาณรูปแบบใหม่ ให้กับ
ส่วนราชการในสังกัด ณ ห้องประชุมสุพรรณกัลยา ขอให้ทุกส่วนจัดเตรียม
เอกสาร เช่น รูปแบบการจำแนกประเภทรายรับ – รายจ่ายของ ปี ๒๕๖๔, 
การเขียนคำชี้แจง, บันทึกคำเสนอของบประมาณ ของกรม ฯ 

นายมนต์ชัย  วิวัฒน์ธนาฒย์ 
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: ช่วงนี้สภาผู้แทนราษฎรกำลังเข้าสู่ขบวนการพิจารณางบประมาณรายจ่าย
ประจำปี เกี่ยวเนื่องกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกที่เป็นเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ, อุดหนุนทั่วไป, เงินเดือนบุคลากร, ค่าเช่าบ้าน จึงขอให้ทุกส่วน
ราชการเร่งรัดตรวจสอบเอกสาร เช่น แผน ข้อบัญญัติ ให้ถูกต้องครบถ้วน               
กองช่างพบปัญหาอะไรหรือไม่ 
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นายณัฐวุฒิ ศรีมงคล 
หัวหน้าฝ่ายสำรวจและ
ออกแบบ 

: จากการตรวจสอบยังไม่พบความผิดพลาด 

นายมนต์ชัย  วิวัฒน์ธนาฒย์ 
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: ที่เขากบ มีการผิดพลาดเรื่องใด 

นายณัฐวุฒิ ศรีมงคล 
หัวหน้าฝ่ายสำรวจและ
ออกแบบ 

: ข้อบัญญัติถูกต้อง แต่ผิดพลาดในการป้อนข้อมูล จึงต้องยกเลิกโครงการ ฯ 
แล้วป้อนข้อมูลใหม่ 

นายมนต์ชัย  วิวัฒน์ธนาฒย์ 
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: ขอให้ตรวจสอบให้ละเอียด รอบคอบ 

นายอณุรัตน์ แก้วทองคำ  
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์ฯ 

: รายงานผลการดำเน ินโครงการ/ก ิจกรรมของแต ่ละส ่วนราชการ                        
ท ี ่ ได ้ดำเน ินการตั ้งแต ่ ว ันที ่  ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔                   
ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล แจ้งให้ทุกส่วนราชการรวมทั้งสถานศึกษา   
ให้รายงานผลการดำเนินการตามโครงการ/กิจกรรมที่ปรากฏอยู่ในข้อบัญญัติ 
ให้สอดคล้องกับนโยบายของท่านนายก ฯ ที่ได้แถลงไว้ต่อสภา ฯ ตั้งแต่ก่อน            
ดำรงตำแหน่ง โดยให้จ ัดทำเป็นร ูปเล ่มรายงานผลโครงการ/กิจกรรม               
พร้อมภาพถ่ายมาที่กองยุทธศาสตร์ ฯ เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ผลงาน          
ของ อบจ.พิษณุโลก ไปยังทุกส่วนราชการทั่วประเทศ จึงขอแจ้งเจ้าหน้าที่              
ที่เกี่ยวข้อง เร่งรัดจัดทำรวบรวมและรายงานผลโดยด่วน เพราะเลยกำหนด 
ตั้งแต่วันที่ ๓๐ เมษายน 2564 ที่ผ่านมาแล้ว โดยแบ่งเป็น 3 ระยะ 
     - ระยะที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - วันที่ 31 มีนาคม 2564                
รายงานวันที่ 30 เมษายน 2564 
     - ระยะที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 - วันที่ 30 มิถุนายน 2564 
รายงานวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 
     - ระยะที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 - วันที่ 30 กันยายน 2564 
รายงาน วันที่ 15 ตุลาคม 2564 

นายมนต์ชัย  วิวัฒน์ธนาฒย์ 
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: รายงานสรุปเป็นระยะ ๆ หากมีกองใดส่งรายงานโครงการ/กิจกรรมเพิ่มเติม 
ก็ดำเนินการรายงานในระยะนั้น หากถึงระยะที่ 3 ไม่มีผู ้รายงานจะได้ ง่าย            
ต่อการพิจารณา จึงขอกำชับให้ทุกกอง รายงานผลโครงการ/กิจกรรมตาม
ระยะเวลาที่กำหนด เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบ ถึงภารกิจ
หน้าที่ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกปฏิบัติ 

นายชมภู จันทร์เชื้อ  
หัวหน้าฝ่ายป้องกัน ฯ 

: รายงานเหตุการณ์ผู้ที่ประสบอุบัติเหตุขณะปฏิบัติงาน เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 
2564 เวลา 15.00 น. โดยประมาณ เจ้าหน้าที่เข้าปฏิบัติงานขุดเจาะบ่อ
บาดาล หมู่ 8 บ้านร่มเกล้า ตำบลบ่อภาค อำเภอชาติตระการ ระหว่างปฏิบัติ
หน้าที่ ดำเนินการยกลูกดิ่งที่ใช้สำหรับตั้งศูนย์แท่นเจาะบ่อบาดาลโดนสายไฟ
แรงสูง จึงทำให้ นายนพดล คำห่วง ตำแหน่ง คนงานสูบน้ำ ได้รับบาดเจ็บ             
ขณะปฏ ิบ ัต ิหน ้ าท ี ่  จ ึ ง ได ้นำต ั วส ่ ง โรงพยาบาลชาต ิตระการ  และ                               
ส่งผู้ได้รับบาดเจ็บต่อไปที่โรงพยาบาลพุทธชินราช ขณะนี้อาการดีขึ้นพ้นขีด
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อันตราย ร ู ้ส ึกต ัวแล ้วตามลำด ับ และจะดำเน ินการตรวจซ ้ำอ ีกครั้ ง                        
ในเวลา 10.00 น. 

นายมนต์ชัย  วิวัฒน์ธนาฒย์ 
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: ทำรายงานถึงหัวหน้าสำนักปลัด ฯ ให้ทราบ และนำกระเช้าไปเย ี ่ยม                  
ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ  

นายยศ ชาติรังสรรค์ 
ผู้อำนวยการกองการ
เจ้าหน้าที่ 

: ในส ่วนของพน ักงานจ ้างจะม ีกองท ุนเง ินทดแทน ตามแบบฟอร์ม                     
ท ี ่กองการเจ ้ าหน ้าท ี ่ ได ้ม ีการแจ ้ง เว ียนในแบบ กท.16 ไปแล ้วนั้น                         
โดยให้ผู ้ที ่ได้ร ับบาดเจ็บชำระค่ารักษาพยาบาลก่อน และนำใบเสร็จเบิก              
กับกองทุนเงินทดแทน ประกันสังคม 

นายมนต์ชัย  วิวัฒน์ธนาฒย์ 
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: ช่วยเหลือแต่ค่ารักษาพยาบาลใช่หรือไม่ มีค่าชดเชยหรือไม่ 

นายยศ ชาติรังสรรค์ 
ผู้อำนวยการกองการ
เจ้าหน้าที่ 

: กรณีนี้ช่วยเหลือแต่ในส่วนของค่ารักษาพยาบาล ไม่มีค่าชดเชย แต่หากเกิด
กรณีเสียชีวิตจะมีค่าชดเชยให้ หากไม่มีแบบฟอร์มขอรับได้ที่กองการเจ้าหน้าที่
จะได้รีบดำเนินการให้นายก ฯ ลงนาม ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจะได้ไม่ต้องสำรองเงิน
ออกไปก่อน 

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ 
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: โรงพยาบาลภายใน ๗๒ ชั่วโมงกรณีฉุกเฉิน รวมถึงเอกชนด้วย 

นายยศ ชาติรังสรรค์ 
ผู้อำนวยการกองการ
เจ้าหน้าที่ 

: ใช่ครับ เข้าได้เลย คือเราสามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลได้  มีโรงพยาบาล
พุทธชินราช โรงพยาบาลประจำอำเภอทุกอำเภอ ของเอกชน มีโรงพยาบาล
พิษณุโลกฮอสพิทอลและโรงพยาบาลกรุงเทพ สามารถบอกหน่วยกู้ภัยต่าง ๆ 
ให้นำส่งได้เลยถ้ามีเกิดเหตุ  

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ 
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินทุกคนสามารถเข้าไปได้ทุกโรงพยาบาลในพิษณุโลก 
โรงพยาบาลพิษณุเวชไม่มีใช่ไหม โรงพยาบาลกรุงเทพกับพิษณุโลกฮอสพิทอล 
(โรงพยาบาลอินเตอร์เก่า) หมายถึงว่าใช้สิทธิ์ได้ภายใน ๗๒ ชั่วโมง หลังจากนั้น
ต้องย้ายมาอยู่โรงพยาบาลตามบัตรประกันสังคมหรือตามสิทธิ์ที่ท่านมีอยู่           
เป็นความรู้บอกกันไว้ เผื่อเจ้าหน้าที่ในสังกัดเกิดอุบัติเหตุ จากการปฏิบัติหน้าที่
ที่รับคำสั่งมอบหมาย เรื่องนี้มีผลต่อการช่วยเหลือ การชดเชยในเรื่องต่าง ๆ 
ฝ่ายต่าง ๆ ต้องคอยจำ คอยดู เป็นขวัญและกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ในสังกัด  
     การทำงานทุกอย่างต ้องอยู ่ ในความไม่ประมาท  ประมาทเมื ่อไหร่                
ความเสียหายเกิดขึ้น บางทีแก้ไขไม่ได้อันตรายถึงแก่ชีวิต รายนี้ก็เป็นความ  
โชคดีที ่ไม่อ ันตรายถึงช ีว ิต ฝากกองช่าง ทุกฝ่าย หรือว ่าแม้แต่ทุกกอง                 
ที่มียานพาหนะต่าง ๆ การขับขี่รถยนต์ การใช้ยานพาหนะต่าง ๆ แม้แต่ตัวเรา
เองที่เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ต้องระมัดระวัง เราว่าเราขับขี่อย่างปลอดภัยแล้ว
มีคนอื่นมาทำให้เราไม่ปลอดภัยก็มี  
     มีใครจะปรึกษาหารืออะไรหรือไม่ เรื่องอ่ืน ๆ  

นายพิชิต ขอผล  
หัวหน้าฝ่ายผังเมือง 

: เมื่อวานก่อน ได้ประสานกรมชลประทาน เรื่องการยืนยันเกี่ยวกับโครงการ         
ขุดลอกบึงราชนก ตามที่ได้รับเงินกู้ของโครงการเร่งด่วนกระตุ้นเศรษฐกิจ     
๒๕๐ ล้าน กรมชลประทาน แจ้งว่า ทหารจะเริ่มดำเนินการประมาณต้นเดือน
กรกฎาคม ๒๕๖๔ ในแผนหล ักจะต ้องให ้แล ้วเสร ็จในเด ือนธ ันวาคม                
ซึ ่งจะมีปริมาณดินที ่ค่อนข้างมาก ประมาณ ๕ – ๖ ล้านคิว เป้าหมายคือ          
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ต้องใช้ถมที่ ของ อบจ.พิษณุโลก บริเวณเกาะรูปนก และของมหาวิทยาลัย
นเรศวร ซึ่งทางมหาวิทยาลัยนเรศวรยังไม่มีแผนวางระบบในพื้นที่ ๒๐๐ ไร่ 
ประเด็น คือเวลาที่ทหารเข้ามาถมที่บริเวณเกาะรูปนก หากเราดำเนินการ
ปรับปรุงเลย จะเกิดปัญหาเพราะดินยังไม่แน่น อบจ.พิษณุโลก น่าจะมีแผน          
ในการปรับพื้นท่ีด้วย  

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ 
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: เขาขุดดินขึ้นมาถมแล้ว ดินไม่แน่นใช่หรือไม่ 

นายพิชิต ขอผล  
หัวหน้าฝ่ายผังเมือง 

: ในกรณีดำเนินการจัดสวน ชลประทานแจ้งว่าดำเนินการเลยไม่ได้ เนื่องจาก      
ดินยังไม่แน่น 

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ 
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: การขุดลอกบึงราชนกโซน ๑ และโซน ๒ ตำบลวังพิกุล กรมชลประทาน               
มีงบประมาณ ๒๗๓,๐๐๐,๐๐๐.- บาท มีคนนำข้อมูลมาให้ ไม่ใช่เฉพาะ                 
ในเมือง ยังมีบริเวณบ้านกร่าง, ท่านางงาม, บางระกำ, วังทอง, พรหมพิราม                    
ซึ่งจะดำเนินการขุดลอกในปี ๒๕๖๕ ใช่หรือไม่ 

นายพิชิต ขอผล  
หัวหน้าฝ่ายผังเมือง 

: ข ุดลอกในป ีงบประมาณ ๒๕๖๔ ตามแผนต้องดำเน ินการแล ้วเสร็จ              
ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ เพราะเป็นเงินกระตุ้นเศรษฐกิจ  

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ 
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: เราจะไปบดอัดเลยได้หรือ ต้องปล่อยให้แน่นตามธรรมชาติ ให้ผ่านไปสามฝน
ก็แน่นแล้ว ส่วนบริเวณเกาะรูปนกเขาจะขุดลอกหรือไม่ 

นายพิชิต ขอผล  
หัวหน้าฝ่ายผังเมือง 

: บริเวณเกาะรูปนกเป็นบริเวณท่ีนำดินมาถม ใช้ดินถมประมาณ ๑.๘ ล้านคิว 

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ 
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: ดิน จำนวน ๑.๘ ล้านคิว ได้หักจำนวนดินเดิมที่มีอยู่หรือไม่ 

นายพิชิต ขอผล  
หัวหน้าฝ่ายผังเมือง 

: จำนวนดังกล่าวเป็นการประมาณการของกรมชลประทานซึ่งได้หักดินเดิม       
ออกแล้ว 

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ 
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: ได้ไปดำเนินการรังวัดหรือไม่ ว่าเกาะรูปนกพิกัดตำแหน่งอยู่บริเวณตรงไหน 

นายพิชิต ขอผล  
หัวหน้าฝ่ายผังเมือง 

: ต้องประสานกับชลประทานอีกครั้ง 

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ 
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: หากไม่ตรวจสอบตำแหน่ง จะถมไม่ถูกท่ี เสียเวลามาขุดอีก 
 

นายพิชิต ขอผล  
หัวหน้าฝ่ายผังเมือง 

: มีระบบระวาง GIS อยู่แล้วครับตรงนี้ก็ได้ประสานข้อมูลกันอยู่ เขาต้องถม       
ตามรูปแบบที่เราแจ้งไป 

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ 
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: ควรรู ้ว ่าตำแหน่งตัวนกอยู ่บริเวณใด พื ้นที ่ ๓๐๐ กว่าไร่ ต้องวางแผน           
ฝากตรวจสอบด้วยว่าจะทำอย่างไร ขีดเส้นหรือวาดแบบออกมาว่าบริเวณใด     
คือตัวนก อาจจะปรับเปลี ่ยนตามพื้นที ่จริง ตำแหน่งกองสวัสดิการสังคม                 
เรายึดเป็นแนวอ้างอิงได้ แล้วไปทำแบบให้สอดคล้องกัน เพราะว่าเขาจะขุด
แล้วเรายังไม่รู้เลย ว่าจะถมดินตรงไหน ดูจากแผนที่แสดงว่าถมสระบริเวณ 
หลังกองสวัสดิการสังคมด้วย เราจะมีวิธีการใดที่จะช่วยกันวัดพื้นที่ให้เป็นไป
ตามรูปแบบที่กำหนดไว้ 
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นายพิชิต ขอผล  
หัวหน้าฝ่ายผังเมือง 

: อาจจะต ้องไปตรวจสอบเขตโดยรอบ ขออน ุญาตแจ ้ง ย ังม ีแผนงาน                 
ของหน่วยงานอ่ืน ๆ เช่นทรัพยากรน้ำ ได้กำหนดแผนแม่บท ซึ่งได้ใช้บึงราชนก
เป็นต้นแบบ นำร่องของประเทศไทย 

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ 
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: ทำอย่างไรถึงจะกำหนดแนวเขตรูปตัวนกได้ ต้องตั ้งงบประมาณในการ            
รังวัดหรือไม ่

นายพิชิต ขอผล  
หัวหน้าฝ่ายผังเมือง 

: กรมชลประทานมีงบประมาณอยู่แล้ว 

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ 
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: ควรมีรูปแบบของเราที่ชัดเจน ถึงเวลาดำเนินการจะมีตำแหน่งที่ชัดเจน 

นายพิชิต ขอผล  
หัวหน้าฝ่ายผังเมือง 

: รับทราบ ประสานกรมชลประทานอีกครั้ง 

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ 
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: หลังจากประสานกรมชลประทานเสร็จแล้ว รายงานด้วย ถ้าเขาสามารถ
ดำเนินการได้ก็ดี ถ้าเขาไม่สามารถดำเนินการได้ เราต้องดำเนินการเอง 

นายธวัชชัย เพิ่งสมบัติ 
รองนายกอบจ.พิษณุโลก 

: กรณีการข ุดด ินท ี ่จะถมบร ิ เวณเกาะร ูปนก เราต ้องม ีหน ังส ือขอดิน                  
จากชลประทานหรือไม่ ถ้าเขาดำเนินการขุดให้เขานำดินไปกองบริเวณ                      
จุดศูนย์กลางของตัวนกก่อนแล้วขยายออกไป ให้คุณพิชิตประสานชลประทาน
ว่า อบจ.พิษณุโลก ต้องมีหนังสือถึงชลประทานหรือไม่ ถ้าต้องมีให้เร่งส่งไป 
เดี ๋ยวเขาจะว่าไม่เห็นแจ้งมา เวลาเขาขุดจะนำดินทิ ้งไปทั ่ว ซึ ่งค่าทิ ้งดิน            
จะต้องสัมพันธ์กับการประมาณราคา หากคุณต้องใช้ทีมงานในการกำหนด            
จุดรูปตัวนกให้ประสานกองช่าง 

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ 
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: ตอนนี้ที่ดินตรงนี้เป็นที่ดินสาธารณะใช่หรือไม่ ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน 
หรือเป็นที่ น.ส.ล. (หนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง) ซึ่งกำลังถอนสภาพ 

นายพิชิต ขอผล  
หัวหน้าฝ่ายผังเมือง 

: เป็นที ่ น.ส.ล. ที ่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน แต่เป็นประเภทแหล่งน้ำ      
ยังไม่ได้ถอนสภาพ 

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ 
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: ต้องดำเนินการอย่างไรถึงจะเป็นที่แหล่งสันทนาการ แล้วเราต้องดำเนินการ
เองใช่หรือไม่ 

นายพิชิต ขอผล  
หัวหน้าฝ่ายผังเมือง 

: ต ้องขอถอนสภาพ ถ ้าแผนแม่บทเร ียบร ้อย จะนำแผนแม่บทไปทำ                     
เรื่องขอถอนสภาพ 

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ 
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: เกรงว่าถึงเวลาจะเกิดปัญหา ถ้ามีการถอนสภาพเรียบร้อย ต้องขอใช้ด้วย         
ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย 

นายพิชิต ขอผล  
หัวหน้าฝ่ายผังเมือง 

: ตอนที่ผมนำเสนอ สทนช. (สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ) จะมี Timeline      
ในการดำเนินการ เราจะร่างแผนแม่บทก่อน หลังแผนแม่บทจะเป็นการถอน
สภาพ เพราะฉะน ั ้นต ัวแผนแม่บทจะเป็นหลักการและเหตุผลในการ                      
ขอถอนสภาพ สทนช. แจ้งว่า กรณีที่หน่วยงานใดจะดำเนินการต้องดำเนินการ
ตามกฎหมายที ่เก ี ่ยวข้อง เราต้องขอถอนสภาพจากกระทรวงมหาดไทย                  
และขออนุญาตใช้ตามกฎหมายผังเมือง และขอกรมเจ้าท่าตามกฎหมาย                  
ที่เก่ียวข้อง  
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นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ 
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: ต้องไปตรวจสอบรายละเอียดให้ชัดเจนและดำเนินการให้เป็นไปตามนั้น         
ต้องทำแผนว่าจะดำเนินการอย่างไร แล้วใช้เวลามากน้อยเพียงใด หากติดขัด             
ข้อระเบียบต่าง ๆ จะดำเนินการไม่ได้ 

นายพิชิต ขอผล  
หัวหน้าฝ่ายผังเมือง 

: การถอนสภาพจะดำเนินการในปี ๒๕๖๖ เพราะในปี ๒๕๖๕ จะดำเนินการ
ออกแบบแผนแม่บท  

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ 
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: ขอถอนสภาพในปี ๒๕๖๖ จะดำเนินการขอใช้เมื่อใด 

นายพิชิต ขอผล  
หัวหน้าฝ่ายผังเมือง 

: การขอใช้ต้องหลังจากการขอถอนสภาพ แผนการลงทุนของเราปี ๒๕๖๘  

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ 
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: เราสามารถดำเนินการเร็วกว่านี้ได้หรือไม่ 

นายพิชิต ขอผล  
หัวหน้าฝ่ายผังเมือง 

: ต้องหลังจากการจัดทำแผนแม่บทครับ เพราะไม่มีหลักฐานและเหตุผล               
ในการขอถอนสภาพและขอใช้ 

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ 
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: ขั้นตอนบางอย่างสามารถดำเนินการไปพร้อมกันได้ เราต้องร่วมกันศึกษา
พิจารณาให้ละเอียด  

นายธวัชชัย เพิ่งสมบัติ 
รองนายกอบจ.พิษณุโลก 
 

: ให้ฝ่ายพิชิตลำดับว่าเราจะจ้างที่ปรึกษา ศึกษาออกแบบ ถ้าเราไม่มีเอกสาร    
ความเป็นเจ้าของ เราไม่สามารถจ้างได้ เพราะฉะนั้นสิ่งแรกคือ ต้องมีเอกสาร
มอบให้ อบจ.พิษณุโลก ดูแล ถ้าไม่เช่นนั้นจะจ้างไม่ได้ เพราะไม่ได้อยู่ในอำนาจ
หน้าที ่ก ็ไม่สามารถเพิกถอนสภาพได้ เกี ่ยวพันกันหมด ฝากไปติดตาม                              
ว่า อบจ.พิษณุโลก จะดำเนินการได้ต้องมีเอกสาร เช่น มติคณะรัฐมนตรี                 
หรือมีหนังสือยืนยันความเป็นเจ้าของให้ชัดเจน สามารถทำนิติกรรมได้               
ถ้าไม่มี นายก ฯ ไม่สามารถลงนามจัดจ้างได้ ซึ ่งเป็นเอกสารสำคัญที่สุด                 
ฝากติดตามเรื่องนี ้

นายพิชิต ขอผล  
หัวหน้าฝ่ายผังเมือง 

: ตอนนี ้เราใช้มติคณะรัฐมนตรี ว ันที ่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ คณะรัฐมนตรี
เห ็นชอบตามคณะกรรมการทร ัพยากรน้ำแห่งชาต ิ ผ ู ้ม ีหน ้าท ี ่อน ุม ัติ                      
คือ คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ซึ่งมี พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ                
รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน  

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ 
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: เขาอนุญาตให้ใช้บริเวณใด 

นายพิชิต ขอผล  
หัวหน้าฝ่ายผังเมือง 

: อนุญาตให้ใช้ทั ้งแผน ฯ ทุกหน่วยงานที่อยู่ในพื้นที่ รวมทั้ง มหาวิทยาลัย
นเรศวร และทางหลวงชนบท  

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ 
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: ทำอย่างไรจะทราบว่าเขาอนุญาตให้ใช้บริเวณใด ต้องมีหลักฐานที่ชัดเจน       
ทราบกันดีว่า สวนสาธารณะระดับชุมชน และระดับเมือง ให้ อบจ.พิษณุโลก 
ดำเนินการ แต่จะใช้หลักฐานใด เราไม่มีหลักฐาน เช่น โฉนดที่ดินที่บอกได้         
ว่าให้ใช้ จากหมุดใดถึงหมุดใด ต้องให้เกิดความชัดเจนถึงจะจ้างออกแบบได้ 

นายพิชิต ขอผล  
หัวหน้าฝ่ายผังเมือง 

: เวลา ครม. อนุมัติ ใช้รายงานการศึกษา ซึ่งตอนนี้ รูปแบบที่  สนทช. และ 
ครม. อนุมัติไม่ตรงกับรูปแบบของเรา เพราะรูปแบบของเรามีการเปลี่ยนแปลง  

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ 
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: นัดประชุมหารือกันให้ตกผลึก ตามที่เคยให้นโยบายว่า พยายามศึกษาและ
ออกแบบรอไว้ โดยให้มีขนาดและมาตราส่วนที่ถูกต้องชัดเจน 






